



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๒๐๑๐๐๐๑	นางสาวรุ่งนภา แซ่ลิ้ม	
๒	๖๘๐๒๐๑๐๐๐๒	นายพัฒนเวทวงศ์ ฐิติศิริพัฒน์วงศ์	
๓	๖๘๐๒๐๑๐๐๐๕	นางสาวจิตรลดา เหลืองดำรงค์	
๔	๖๘๐๒๐๑๐๐๐๘	นางสาวเยาวเรศ คูเบ	
๕	๖๘๐๒๐๑๐๐๑๕	นายครองยศ นาคสนอง	
๖	๖๘๐๒๐๑๐๐๒๕	นายจรเดช รุจิระพงศ์	
๗	๖๘๐๒๐๑๐๐๓๐	นายดนตรี บัวเนียม	

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตั้งแต่ต้น

ข) กำหนดวัน...

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์

ตำแหน่ง/ เลขประจำตัวผู้สมัคร	วัน/เวลา	วิธีการประเมินสมรรถนะ	สถานที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๖๘๐๒๐๑๐๐๐๑ - ๖๘๐๒๐๑๐๐๓๐	วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ๑. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะอารมณ์ ทศนคติ และแรงจูงใจ ๒. ความประพฤติ อุปนิสัย การปรับตัว และ มนุษยสัมพันธ์ ๓. การนำเสนอข้อมูล ๔. การแก้ไขปัญหา ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไว ในการตอบปัญหา	ห้องประชุม กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เลขที่ ๓ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดย

- สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

(ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ กางเกงเลกกิ้ง (Leggings) หรือกางเกงผ้ายัดรัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อยัด และรองเท้าแตะพองน้ำ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามประกาศฉบับนี้

๓. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุในวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๔. ผู้เข้ารับการประเมินควรมาถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕. ผู้เข้ารับ...

๕. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินโดยเคร่งครัด

๖. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

๘. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือให้ยุติการประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทาง <https://www.opsmoac.go.th> (รับสมัครงาน) และ <https://opsmoac.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางณัฐธัญ กาหลง)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ